

ประจำวันที่ 23-29 กรกฎาคม 2557

นบข. เผยผลตรวจโกดังข้าวคืบ-ไม่เร่งระบายข้าว ยึดกลไกตลาด

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายและบริการจัดการข้าว (นบข.) กล่าวถึงการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบปริมาณข้าวในขณะนี้ ได้ทำการตรวจสอบไปแล้ว 1,290 โรงสี จากที่มีทั้งหมด 1,787 โรงสี ซึ่งคิดเป็น 72% และพบว่า 80% เป็นข้าวที่มีคุณภาพ และถูกต้อง มีเพียง 10%ที่ไม่ตรงและเสื่อมคุณภาพ ก็ต้องมีการตรวจสอบรายละเอียดต่อไป

พล.อ.ฉัตรชัย ยังได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติการกิจในการติดตาม ประเมินตรวจสอบคุณภาพข้าวในห้วงเดือนนี้ พร้อมให้ดำเนินการสรุปผลการตรวจสอบให้ คสช. ทราบโดยเร็ว เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ส่วนการทำงานของคณะกรรมการกำหนดนโยบายว่า ขณะนี้ไม่จำเป็นต้องมีการเร่งระบายข้าว แต่ต้องดูตามกลไกตลาดไม่ให้มีผลกระทบต่อราคาข้าว และต้องดูว่ามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่จะสามารถระบายข้าวได้ และในอนาคตเรื่องของประกันราคาข้าวและการจำนำข้าว จะไม่มีการพิจารณาใช้กับระบบของไทย แต่จะเน้นให้เกษตรกรปลูกข้าวที่มีคุณภาพ รวมถึงปลูกพืชอื่นๆทดแทนด้วย

พล.อ.ฉัตรชัย ยังได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความคืบหน้าและตรวจสอบผลสำเร็จของมาตรการต่างๆ ที่ คสช. กำหนดไว้ใน การช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งการสร้าง ความเข้าใจกับชาวนา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในแนวทางการแก้ปัญหาของเกษตรกรอย่างยั่งยืน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงมาตรฐานการตลาดและการผลิตในอนาคต

นอกจากนี้ได้ย้ำให้ภาครัฐให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น พร้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการกำหนดยุทธศาสตร์ทางการเกษตร ส่วนการส่งเสริมให้ชาวนาปลูกข้าวที่มีคุณภาพหรือปลูกข้าวตามท้องถิ่น เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีและง่ายต่อการจำหน่ายนั้นเป็นเรื่องที่ควรได้รับการสนับสนุน นอกจากนี้เร่งรัดให้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านเกษตรกรรมประจำจังหวัด/อำเภอ เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผลผลิตร่วมกันระหว่างภาครัฐและเกษตรกร

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

เอกชน-พาณิชย์ระดมแผนระบายข้าว

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่าสมาคมฯได้หารือร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศเพื่อหามาตรการในการรองรับผลผลิตข้าวเปลือกนาปี ฤดูกาล 57/58ซึ่งเป็นข้าวเปลือกฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะทยอยออกมาในช่วงเดือนต.ค.นี้ เบื้องต้นเห็นร่วมกันว่าจะต้องหาตลาดส่งออกข้าวมารองรับผลผลิตข้าวเปลือกนาปีโดยภาครัฐและเอกชนจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในการไปเจรจาขายข้าวในตลาดต่างประเทศ

สำหรับประเทศที่จะเป็นตลาดในการไปเจรจาขายข้าวนี้ได้หารือไว้มี 4 ประเทศ คือจีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นตลาดซื้อข้าวของไทยโดยลักษณะรูปแบบการเจาะตลาดจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียจะให้เอกชนเป็นตัวนำในการเจรจาหรือร่วมประมูลขายข้าวให้กับทั้งสองประเทศนี้และรัฐเป็นสนับสนุนให้เอกชนเข้าไปทำตลาด ส่วนจีนและมาเลเซียรูปแบบการขายข้าวจะเป็นการเจรจารัฐต่อรัฐ (จีทูจี) โดยมีภาครัฐเป็นตัวนำในการเจรจาขายข้าวและเอกชนสนับสนุนในการอำนวยความสะดวกให้กับภาครัฐ

“หากใช้วิธีนี้ เชื่อว่าไทยจะส่งออกข้าวไปยังตลาดเหล่านี้ได้มากขึ้นอย่างมาเลเซีย และจีน ก็มีการซื้อขายข้าวผ่านรัฐอยู่แล้วเมื่อได้คำสั่งซื้อมาเอกชนจะสนับสนุนเป็นผู้ปรับปรุงข้าวและส่งออกให้ส่วนฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย เป็นกลุ่มประเทศที่เปิดให้มีการประมูลนำเข้าข้าวก็จะใช้เอกชนเป็นตัวนำในการไปเข้าร่วมประมูล”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในส่วนของข้าวนาปี57/58นั้นน่าจะจะมีผลผลิตในระดับ27-28ล้านตัน ซึ่งใกล้เคียงกับปีก่อน (56/57) ที่มีผลผลิต 28.4 ล้านตัน ส่วนในปี55/56มีปริมาณ 26.5 ล้านตัน และ ปี 54/55 มีปริมาณ 25.8 ล้านตัน

นางดวงพร รอดพยาธิ์อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า แผนการระบายสต็อกข้าวรัฐบาลจะมีความร่วมมือกับเอกชนแบบใกล้ชิดมากขึ้น แต่คงไม่ได้เน้นการขายจืดจืดเป็นหลักเพราะมีหลายรูปแบบที่สามารถร่วมมือกันได้ ทั้งการขายข้าวแบบรัฐบาลกวเอกชนและการให้เอกชนไปหาคำสั่งซื้อและมาซื้อข้าวสต็อกรัฐอีกทอดหนึ่ง

“ในส่วนการขายข้าวแบบรัฐบาลกวเอกชนเป้าหมายคือต้องการตลาดใหญ่ๆที่ภาคเอกชนเข้าไปทำลำบาก เช่น ฟิลิปปินส์ ตอนนี้อยู่ติดตามสถานการณ์อยู่แม้ฟิลิปปินส์จะมีการนำเข้าข้าวจากเวียดนามแต่เท่าที่ทราบพบว่าฟิลิปปินส์มีแผนต้องเปิดนำเข้าข้าวอีกมากโดยไทยต้องการเอาส่วนแบ่งตลาดคืนกลับมาและคิดว่าสต็อกที่มีอยู่น่าจะเป็นการสนับสนุนที่ดีให้กับผู้ส่งออกในการเข้าไปทำตลาดของภาคเอกชนด้วย”

อย่างไรก็ตาม ภาครัฐมั่นใจว่าจะสามารถเจรจาขายข้าวไทยได้มากขึ้นเพราะมีรายงานว่าขณะนี้เวียดนามเริ่มมีปัญหาหลังจากที่ขายล่วงหน้าไว้มากแต่ผลผลิตฤดูกาลใหม่ไม่ได้มากอย่างที่คาด จึงถือเป็นโอกาสของไทยซึ่งจะให้เอกชนเดินเข้าไปในช่องทางกลไกการค้าปกติ โดยมีรัฐบาลสนับสนุนอยู่ข้างหลัง

ที่มา เดลินิวส์

พาณิชย์ชนบช.ขายข้าว 5 แสนตันต่อเดือน

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการระบายข้าว ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การระบายข้าว เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานพิจารณาเห็นชอบ

รูปแบบการระบายข้าวประกอบด้วย การระบายแบบรัฐต่อรัฐ การให้เอกชนร่วมกับภาครัฐ ในการออกไปขายข้าว การขายตามคำสั่งซื้อ การประมูลเป็นการทั่วไป การขายผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า (เอเฟท) และการบริจาค ส่วนการขายให้หน่วยราชการด้วยกัน เช่น กรมราชทัณฑ์ ที่ประชุมไม่เห็นด้วยสำหรับวิธีนี้เนื่องจากยังมีปัญหาการเรียกเก็บเงินยาก

“การระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลครั้งนี้จะต้องทำงานในรูปแบบของคณะทำงาน โดยมีหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์มาช่วยกันดูแล เช่น จากกระทรวงการคลัง สำนักนายกรัฐมนตรี เน้นความโปร่งใสเป็นหลัก จึงให้มีคณะทำงานระบายข้าวและคณะทำงานระบายข้าวเอเฟท ขึ้นมา 2 ชุดและการส่งออกข้าวจะให้สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเข้ามาช่วยเต็มที่ เรียกว่าส่วนแบ่งตลาดข้าวกลับคืนมา โดยปีนี้มีโอกาสที่ไทยจะส่งออกได้ 10 ล้านตัน”

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า ตามยุทธศาสตร์การระบายข้าวได้ระบุเพิ่มเติมว่าหากทำให้ราคาข้าวภายในประเทศตกต่ำ จะชะลอแผนการระบายทันที โดยการระบายผ่านวิธีการประมูลทั่วไปกำหนดให้ระบายเดือนละ 5 แสนตัน ส่วนการระบายผ่านเอเฟท เฉลี่ยเดือนละ 1.5-2 แสนตัน โดยการระบายข้าวต้องทำทันทีเนื่องจากราคาข้าวของไทยกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น

กรมการค้าต่างประเทศ รายงานสถิติการส่งออกข้าวตั้งแต่ 1 ม.ค.- 16 มิ.ย. ที่ผ่านมา ปริมาณ 4.831 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 72.24% เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน มูลค่า 2,360 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 7.6 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นในรูปดอลลาร์สหรัฐ 17.79% ราคาเฉลี่ยตันละ 488 ดอลลาร์สหรัฐ

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า เป้าระบาย 5 แสนตันต่อเดือนตั้งแต่เดือนส.ค.เป็นต้นไป ถือว่าเป็นปริมาณไม่มาก ก่อนที่ผลผลิตข้าวนาปี ฤดูกาล 2557/58 จะออกมาในช่วงเดือนต.ค.นี้ โดยราคาข้าวไทยขณะนี้ตันละ 430 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่เวียดนามตันละ 420 ดอลลาร์สหรัฐ

นายพรานซิส ปังกิลินัน ผู้อำนวยการหน่วยงานความมั่นคงด้านอาหารของฟิลิปปินส์ กล่าวว่า ฟิลิปปินส์ จะเปิดประมูลนำเข้าข้าวเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ 500,000 ตัน ปลายเดือนส.ค.หรือต้นเดือนก.ย. เพื่อไว้สำรองหลังจาก พายุรามสูรสร้างความเสียหายแก่ไร่นาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว การนำเข้าข้าวเพิ่มทำให้ความต้องการซื้อข้าวของฟิลิปปินส์ ปีนี้มีปริมาณทั้งหมดเกือบ 2 ล้านตัน หรือสูงที่สุดในรอบ 4 ปี และทำให้ฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในผู้ซื้อข้าวรายใหญ่ที่สุด ของโลก

นายชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าว กล่าวในการสัมมนา"กองทุนพัฒนาข้าวและชาวนาแห่งชาติ" ว่า กรมการข้าวมีเวลา 2 เดือนในการเสนอตั้งกองทุนนี้ให้คสช.เห็นชอบ โดยกองทุนจะทำหน้าที่สนับสนุนและ ช่วยเหลือชาวนา ในด้านการจัดหาปัจจัยการผลิต ช่วยลดต้นทุน เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิต เมล็ดพันธุ์ และเพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพชาวนาให้มีความมั่นคงและยั่งยืน

"กองทุนช่วยค่าปัจจัยการผลิตไม่เกิน 20 % ของปัจจัยการผลิตต่อไร่ไม่เกิน รายละเอียด 1,500 บาท สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวศูนย์ข้าวชุมชนและองค์กรชาวนา"

แหล่งที่มาของเงินกองทุนจากรัฐบาลให้การสนับสนุนในปีแรก 10,000 ล้านบาทและในปีต่อไปรัฐบาล จัดสรรงบประมาณสนับสนุนปีละ 6 พันล้านบาท

นายอัษฎางค์ สีหาราช ชาวนา จ. อุตรดิตถ์ กล่าวว่า คนที่เกี่ยวข้องกับชาวนารายทุกคน ตั้งแต่พ่อค้าปัจจัย การผลิต ถึงส่งออก แต่ชาวนาไม่รวย ในขณะที่ต้องทำไปจนตายไม่มีเกษียณ การมีกองทุนเกิดขึ้น จึงเป็นความหวังว่า จะสามารถช่วยเหลือชาวนาได้จริงๆ ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯควรจะมาจากตัวแทนของชาวนามากกว่า ข้าราชการ

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

เรื่องทำ 5 ยุทธศาสตร์ข้าวไทย

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดถึงยุทธศาสตร์อนาคตข้าวและชาวนาไทย ภายหลังจากหารือร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ สมาคมชาวนาไทย สมาคมผู้ส่งออกข้าว กลุ่มโรงสีว่า กระทรวงพาณิชย์ จะนำเสนอ 5 ยุทธศาสตร์อนาคตข้าวไทย ต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ภายในสิ้นเดือน ก.ค.นี้ ส่วน แนวทางที่ผู้ส่งออกข้าวเสนอ คือ ต้องการให้รัฐพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการข้าว (ไรซ์บอร์ด) ขึ้น เพราะจะทำให้ ขั้นตอนการดูแลระบบข้าวทำได้ง่ายขึ้น และเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สำหรับ 5 ยุทธศาสตร์ อนาคตข้าวไทย ประกอบด้วย การพัฒนาข้าวและชาวนาไทย โดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, เกษตร สมัยใหม่, เขตเกษตรเศรษฐกิจทางเลือก, การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าว และการตลาดข้าวไทย

“สำหรับเรื่องราคาข้าวต้องยอมรับว่าเราไม่สามารถกำหนดได้ เพราะราคาข้าวจะถูกกำหนดโดยตลาดโลก จึงมองว่าการที่ชาวนาเสนอให้ราคาข้าวเปลือกไทยอยู่ที่ประมาณตันละ 10,000 บาท คงเป็นไปได้ยาก เพราะหาก ต้องให้มีการจ่ายส่วนต่าง ภาครัฐก็อาจต้องใช้งบประมาณมากอยู่ดี การปล่อยให้ไปไปตามราคาตลาดจึงน่าจะดี ที่สุด”

ด้านนายวิเชียร พงษ์จำเริญ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า สมาคมได้เสนอแนวทาง เพิ่มเติมให้รัฐบาลช่วยเหลือ คือ ให้มีการตั้งราคากลางในการรับซื้อข้าวเปลือกในตลาดที่ความชื้น 15% อยู่ที่ ประมาณ 10,000-12,000 บาทต่อตัน โดยช่วยเหลือชาวนารายย่อยที่มีพื้นที่เพาะปลูกไม่เกิน 30 ไร่ และต้องการให้ ทางการหาวิธีการช่วยเหลือชาวนาแบบระยะยาวด้วย

สำหรับราคาข้าวขณะนี้ ชาวนายอมรับว่า ราคาข้าวที่ภาครัฐรับรองราคาข้าวไว้ที่ 7,000 บาทต่อตัน ชาวนาจะได้นั้น มองว่า ยังไม่สามารถช่วยชาวนาได้ เพราะราคาต้นทุนการเพาะปลูกอยู่ที่ตันละ 6,000 บาทต่อตัน ซึ่งการทำนา 1 ไร่ ได้ข้าวไม่ถึงตัน ทำให้ชาวนาเดือดร้อน ส่วนการช่วยเหลือราคาปุ๋ย มองว่าการช่วยลดค่าปุ๋ยนั้นยังไม่ตรงจุดในการแก้ไขปัญหาในตอนนี้อย่างไร นอกจากนั้นใน 15 ส.ค.นี้ กรมการค้าภายในได้ให้ชาวนาทำข้อมูลสรุป ยุทธศาสตร์ข้าวเข้ามาคุยกันอีกครั้ง เพื่อจะนำเสนอต่อ คสช.เพิ่มเติม

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์

ปรับสูตรระบายข้าว G+P ขยาย "คอฟโก้" 9 แสนตัน

นาง จินตนา ชัยยวรรณาการ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าว (นบข.) มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธาน ในวันที่ 28 กรกฎาคมว่า ที่ประชุมจะมีการพิจารณาสาระสำคัญ 3 เรื่อง คือ 1)ความคืบหน้าการตรวจสอบสต็อกข้าวรัฐบาลจำนวน 1,783 คลังทั่วประเทศ ซึ่งมีความคืบหน้าไปกว่า 50% และจะได้ตัวเลขสต็อกทั้งหมดภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้

2)ยุทธศาสตร์ การระบายข้าวตามมติของคณะอนุกรรมการระบายข้าว และ 3)ยุทธศาสตร์อนาคตข้าวไทย 5 ด้าน ตามข้อเสนอที่หารือร่วมกันระหว่างผู้ส่งออกและชาวนา โดยเสนอให้มีการพัฒนาข้าวและชาวนาไทย ด้วยการยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเกษตรสมัยใหม่ เขตเกษตรเศรษฐกิจทางเลือก การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าว และการตลาดข้าวไทย

ขณะที่นางดวงพร รอดพยาณี อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) กล่าวกับ "ประชาชาติธุรกิจ" ถึงแผนยุทธศาสตร์การระบายข้าวที่จะเสนอ นบข. จะเป็นการกำหนดกรอบช่องทางการระบายข้าว ซึ่งมีทั้งเปิดประมูลทั่วไป, การประมูลผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET), การยื่นซื้อข้าวโดยตรง, การขายข้าวด้วยวิธีเจรจาแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล หรือ G to G "เฉพาะการขายข้าวแบบ G to G เราจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการขายในบางตลาด เป็นวิธีใหม่ที่เรียกว่า รัฐร่วมเอกชน (Private) หรือ G+P ถือเป็นกลไกที่รัฐและเอกชนร่วมมือกันเพื่อชิงตลาดข้าวของเราให้กลับคืนมาได้" นางดวงพรกล่าว

ทั้งนี้ แนวทาง G+P ก็คือ การกำหนดให้สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเป็นผู้ดูแลสมาชิก หากผู้ส่งออกข้าวรายใดมีความถนัดในตลาดใดก็ให้เข้าร่วมประมูลในตลาดนั้น ถ้าหาออเดอร์มาได้ 300,000-400,000 ตัน รัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุน (Backup) ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข (Condition) ของตลาดนั้น ๆ เช่น หากผู้ซื้อต้องการข้าวใหม่ก็ให้เอกชนซื้อจากตลาด แต่จะต้องใช้ราคาที่สมเหตุสมผล (Reasonable)

ที่สำคัญ ถ้าราคาข้าวตามออเดอร์ที่เอกชนได้มานั้น มี "ส่วนเหลือมราคา" ซึ่งเมื่อส่งมอบไปแล้ว "ไม่ได้ราคา" ทางรัฐบาลก็จะเข้าไปเสริม โดยการให้ "ข้าวเก่า" ในสต็อกรัฐบาลไปแทน "ส่วนเหลือม" ที่ขายไม่ได้ราคาให้กับผู้ส่งออก เพื่อให้เอกชนนำไปส่งออกในตลาดอื่น วิธีการคิดส่วนเหลือมราคาจะมีการ "กำหนดสูตร (Formula)" ออกมา โดยในแง่ราคาต้องมาพิจารณากัน และหากคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าว (นบข.) ให้ความเห็นชอบในแนวทางนี้แล้ว ทางคณะทำงานระบายข้าว ก็จะจัดทำรายละเอียดในการปฏิบัติด้วยการแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ ซึ่งมีองค์ประกอบจากข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ และจากหน่วยงานอื่น เช่น กระทรวงการคลัง, สำนักนายกรัฐมนตรีเข้ามาดูแลบูรณาการร่วมกัน

"คอนเซ็ปต์ G+P เราได้หารือกับภาคเอกชนแล้ว ซึ่งก็เห็นด้วยที่จะเข้ามาช่วยประเทศดึงตลาดข้าวของเรากลับคืนมา แต่ไม่ได้มุ่งเน้นจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งเป็นสำคัญ แต่จะคำนึงถึงความเหมาะสมของจังหวะ โอกาส กลุ่มลูกค้า ภาวะตลาดข้าว ในขณะนั้นเป็นหลัก และทุกวิธีการจะเปิดกว้างให้มีการแข่งขันให้เอกชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ที่เราวางเป้าหมายระบายข้าวให้ได้เดือนละ 500,000 ตัน แต่ความจริงอาจไม่ถึงก็ได้ ขึ้นอยู่กับข้อเสนอราคาว่าจะผ่านเกณฑ์ราคาของกรมการค้าต่างประเทศหรือไม่ และกว่าจะออก TOR ระบายไปจนถึงกระบวนการส่งมอบข้าวก็คงใช้เวลานับเดือน คิดว่าไม่น่าจะกระทบต่อราคาตลาด" นางดวงพรกล่าว

อย่างไรก็ตาม ระหว่าง 30-31 กรกฎาคมนี้ กรมการค้าต่างประเทศจะนำคณะเดินทางไปกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน พบตัวแทนบริษัทคอฟโก้ รัฐวิสาหกิจจีน ซึ่งรัฐบาลไทยทำสัญญาขายข้าวแบบ G to G ไว้ ถือเป็นผู้นำเข้าข้าวไทยรายสำคัญ จะใช้โอกาสนี้เจรจาสานต่อการทำสัญญาซื้อข้าว 1 ล้านตันต่อเนื่อง จากก่อนหน้านี้ไทยส่งไปเพียงลอตเดียว 100,000 ตัน เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ยังเหลือข้าวที่ต้องเจรจากันอีก 900,000 ตัน ครั้งนี้จะเจรจาทั้งเรื่องของปริมาณข้าว ราคา ชนิดของข้าว รวมถึงข้อกำหนดในการส่งมอบข้าว

"ราคาเป็นหนึ่งเรื่องที่จะคุยกับคอฟโก้ แต่จะดีหรือไม่ดีต้องดูเงื่อนไขข้อกำหนดอื่นด้วย ไม่ใช่ได้ราคา 450 เหรียญสหรัฐ แต่เงื่อนไขอื่นไม่ดีก็เท่ากับไม่ได้ประโยชน์ หลังจากนั้นจะเดินทางไปเจรจายาวกับฟิลิปปินส์

อินโดนีเซีย มาเลเซีย ขึ้นอยู่กับว่าประเทศใดจะพร้อมเมื่อไร และวิธีการซื้อในแต่ละประเทศ หากประเทศใดเปิดให้มีการประมูล กรมจะสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้าไปในลักษณะร่วมมือกันได้"

ล่าสุดมีรายงานข่าวเข้ามาว่า ประเทศฟิลิปปินส์จะประกาศรับซื้อข้าวในวันที่ 12 สิงหาคมนี้ โดยปริมาณที่คาดว่าจะนำเข้าข้าว ประมาณ 500,000 ตัน ส่วนอินโดนีเซียคาดว่าจะมีการนำเข้าข้าวปริมาณ 1 ล้านตัน แต่ขึ้นอยู่กับนโยบายของประธานาธิบดีคนใหม่ด้วย และทั้ง 2 ตลาดนี้ กระทรวงพาณิชย์พร้อมที่จะสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้าไปแข่งขัน

ด้าน ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวถึงการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคมที่ผ่านมาว่า มีการหารือสถานการณ์การส่งออกและภาวะตลาดข้าวในช่วงครึ่งปีหลัง โดยทางสมาคมจะร่วมคณะเดินทางไปเจรจาซื้อขายข้าวกับคอฟโก้ด้วย "การขายข้าวล็อตใหม่ให้คอฟโก้ควรใช้ข้าวสต็อกรัฐบาล แต่ถ้าจะใช้ข้าวใหม่ส่งมอบต้องกำหนดราคาส่งออกมากกว่าตันละ 420 เหรียญยู เพื่อให้คิดทอนกลับมาเป็นราคาข้าวเปลือกจะได้เกินกว่าตันละ 8,500 บาท ตามนโยบายที่ไม่ต้องการให้ราคาข้าวฤดูใหม่ต่ำกว่านี้"

พร้อมกันนี้ สมาคมได้เสนอให้กระทรวงพาณิชย์เร่งจัดคณะไปเจรจากับผู้นำเข้าข้าวในหลายตลาด ที่มีความต้องการซื้อเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง อาทิ ฟิลิปปินส์ เตรียมเปิดประมูลข้าวขาว 15% ปริมาณ 500,000 ตัน ในช่วง 1-2 สัปดาห์จากนี้ กับอินโดนีเซีย ปริมาณ 200,000-500,000 ตัน มาเลเซียอีก 200,000 ตัน โดยควรเดินทางในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้ เพื่อให้ทันเปิดประมูลในช่วงปลายปี ถือเป็นโอกาสที่การส่งออกข้าวไทยทั้งปีจะเกิน 10 ล้านตันได้ หลังจากช่วงครึ่งปีแรกส่งออกไปได้ 5.3 ล้านตันแล้ว

"แนวโน้มความต้องการ การข้าวเพิ่มขึ้นเพราะเวียดนามมีปัญหาผลผลิตข้าวนาปรังไม่ค่อยดี และมีปัญหาเรื่องการส่งมอบ (ดีเลย์ชิปเมนต์) ทำให้ผู้นำเข้าข้าวต้องกระจายซื้อข้าวจากแหล่งอื่น ส่งผลให้ราคาส่งออกข้าวขยับขึ้นทันที อย่างข้าวขาว 5% ราคาตันละ 425-430 เหรียญสหรัฐ เคยขายตันละ 380 เหรียญสหรัฐ ส่วนเวียดนามตันละ 435 เหรียญสหรัฐ ประกอบกับมีเรือมารอรับมอบข้าวหนึ่ง ทำให้ราคาข้าวฝั่งไทยขยับขึ้นไป 440-450 เหรียญสหรัฐ ซึ่งส่งผลดีต่อราคาข้าวเปลือกในประเทศด้วย" ร.ต.ท.เจริญกล่าว

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ต้นขานาภาคเหนือปลูก 'ข้าวญี่ปุ่น' นำร่อง 'เชียงราย' ตั้งเป้าขายปีละ 80 ตัน

นายชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ข้าวญี่ปุ่น ที่ปลูกอยู่ในประเทศไทยขณะนี้ มีความต้องการของตลาดค่อนข้างสูง เนื่องจากธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นที่เพิ่มสูงขึ้นและร้านค้า ร้านอาหารส่วนใหญ่ไม่ต้องการการนำเข้าญี่ปุ่นเข้ามา เนื่องจากไม่สามารถควบคุมคุณภาพและการผลิตได้ ซึ่งกรมการข้าวได้ส่งเสริมให้เกษตรกรทางภาคเหนือปลูกข้าวญี่ปุ่น ทั้งนี้ช่วงแรกที่กรมการข้าวได้ทำการทดลองปลูก พบว่าข้าวญี่ปุ่นสายพันธุ์ไทย คือ กว.ก 1 และ กว.ก 2 เป็นข้าวที่มีคุณภาพที่ดี เทียบเท่ากับข้าวของประเทศญี่ปุ่นสายพันธุ์ โคชิฮิการิ Koshihikari ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ราคาของข้าวญี่ปุ่นในปัจจุบัน อยู่ที่ กิโลกรัมละ 14-15 บาท อีกทั้งมีความต้องการของตลาดที่แน่นอน และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และเพื่อให้เป็นการดูแลและส่งเสริมการเพาะปลูกเกษตรกรได้อย่างทั่วถึง กรมการข้าวจึงมอบหมายให้ ศูนย์ข้าวเชียงราย จัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชนข้าวญี่ปุ่นเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวญี่ปุ่น และผลิตเพื่อจำหน่ายให้ได้ 800 ตันต่อปี นอกจากนี้ ยังมีภาคเอกชนกว่า 10 รายที่ส่งเสริมการปลูกข้าวญี่ปุ่นในรูปแบบเกษตรพันธะสัญญา ประมาณ 80,000 ไร่ต่อปี ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และ ลำพูน พร้อมจัดตั้ง "ชมรมผู้ผลิตข้าวญี่ปุ่นแห่งประเทศไทยขึ้น" ซึ่งสามารถผลิตข้าวญี่ปุ่นได้ปีละ 60,000 ตัน แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการบริโภคภายในประเทศ นอกจากนี้ กรมการข้าวมีแผนการวิจัยและปรับปรุงข้าวญี่ปุ่นให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในเขตภาคเหนือของไทย ให้สามารถต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช และผลักดันให้เกษตรกรผลิตข้าวตามระบบเกษตรที่ดีที่เหมาะสม หรือ GAP และระบบเกษตรอินทรีย์

นายชาญพิทยา กล่าวเสริมว่า ในส่วนของข้าวเหนียวเขี้ยววงู กรมการข้าวได้นำเอาสายพันธุ์ดั้งเดิมกลับมาพัฒนาขึ้นใหม่จนได้สายพันธุ์ G.S.No.8974 ซึ่งเป็นข้าวเหนียวที่มีความเหมาะสมที่สุด และมีผลผลิตเฉลี่ย 370-490

กิโลกรัมต่อไร่ มีขนาดเมล็ดเล็ก เรียวยาว เมื่อนึ่งสุกแล้ว ข้าวจะมีความขาว นุ่ม เหนียวติดกันแต่ไม่ละ มีความเลื่อมมันค่อนข้างมากและมีกลิ่นหอม อีกทั้งข้าวเหนียวเขี้ยวงูมีคุณสมบัติในการต่อต้านสารอนุมูลอิสระ ในรูปแบบของวิตามินอี E ที่เด่นเป็นพิเศษ ช่วยลดคอเลสเตอรอล สูงถึง 5.32 มิลลิกรัมต่อไร่ 100 กรัม พร้อมทั้งมีใยอาหาร 3.74 กรัม ไขมัน 2.68 กรัม โปรตีน 7.52 กรัม ให้พลังงาน 258.56 กิโลแคลอรี และคาร์โบไฮเดรต 76.09 กรัม

ทั้งนี้กรมการข้าว ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงพัฒนาการผลิตและการตลาดข้าวเหนียวเขี้ยวงูร่วมกับ องค์การ ตลาดเพื่อการเกษตร หรือ อ.ต.ก. ในการช่วยเหลือเกษตรกรให้เป็นสินค้าเกษตรพื้นเมืองที่มีคุณภาพและปลอดภัย พัฒนาแนวคิดทางการตลาดเกี่ยวกับการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรอย่างยั่งยืน ซึ่งปัจจุบัน ข้าวเหนียวเขี้ยวงู มักจะถูกนำไปแปรรูปเป็นของหวานหรือข้าวเหนียวมูนเป็นหลัก เนื่องจากคุณสมบัติเด่นของเมล็ด คาดว่าจะสามารถ สร้างรายได้กว่าปีละ 6,700 ล้านบาท นอกจากนี้ ทางกรมการข้าวมีแนวคิดที่จะนำข้าวเหนียวเขี้ยวงูขึ้นทะเบียนเป็น ข้าว GI ในอนาคตอีกด้วย

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

oo

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วง วันที่ 1-22 ก.ค. 2557 มีจำนวน 344,543 ตัน มูลค่า 149.714 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณลดลง 0.8% แต่มูลค่าเพิ่มขึ้น 5.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 347,484 ตัน มูลค่า 141.609 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) สำหรับการส่งออกตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-22 ก.ค. 2557 มีจำนวน 3.345 ล้านตัน มูลค่า 1.445 พันล้าน ดอลลาร์สหรัฐฯโดยปริมาณลดลง 12.7% และมูลค่าลดลง 12.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 3.832 ล้านตัน มูลค่า 1.645 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB)

สถานการณ์ราคาข้าวของเวียดนามในสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงปรับตัวสูงขึ้นและสูงกว่าราคาข้าวไทยและ อินเดียประมาณ 10-25 เหรียญสหรัฐฯ แม้จะมีข่าวว่ารัฐบาลไทยจะระบายนสต็อกข้าวออกมาในช่วงเดือน ส.ค. ก็ตาม โดยราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนามอยู่ที่ 445-460 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เอฟโอบีเพิ่มขึ้น 6% จากสัปดาห์ก่อน ซึ่งเป็นราคาที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือน ต.ค. ปี 2012 ขณะที่ข้าวขาว 25% ราคาอยู่ที่ 400-420 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เอฟโอบี เพิ่มขึ้น 5% จากสัปดาห์ก่อน

สมาคมอาหารเวียดนาม (VFA) ได้ปรับเพิ่มราคาส่งออกข้าวขั้นต่ำ (MEP) ของข้าวขาว 25% จาก 375 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เอฟโอบี) ที่ประกาศไปเมื่อเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา ขึ้นมาเป็น 410 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เอฟโอบี) หรือเพิ่มขึ้น 9% โดยมที่ผลตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค. เป็นต้นไป หลังจากที่มีปัจจัยด้านความต้องการข้าวจากฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และจีน ทำให้ราคาข้าวมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น

วงการค้าระบุว่า การระบายข้าวจากสต็อกข้าวของรัฐบาลไทยถูกระงับไปหลังการเข้ามาควบคุมอำนาจ บริหารประเทศของคณะ คสช. ในขณะที่อินเดียได้ชะลอการส่งออกข้าวเพราะเกรงปัญหาเรื่องปรากฏการณ์เอลนีโญ ซึ่งอาจจะทำให้ผลผลิตข้าวลดลง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อเวียดนามทำให้สามารถแข่งขันได้ดีขึ้นในช่วง 1-2 เดือนนี้ เนื่องจากทั้งตลาดอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์มีความต้องการนำเข้าข้าวในช่วงนี้ โดยเฉพาะตลาดฟิลิปปินส์ที่มีข่าวว่า จะจัดการประมูลซื้อข้าวในเร็ว ๆ นี้

ทางด้านนายกสมาคมอาหารเวียดนาม ได้ให้ความเห็นว่า ราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้นจากความต้องการข้าวของ ต่างประเทศ โดยในขณะนี้ผู้ส่งออกได้ทำสัญญาขายข้าวไปแล้วประมาณ 5.3 ล้านตัน โดยมีการส่งมอบแล้วประมาณ 3.26 ล้านตัน ซึ่งการที่ผู้ส่งออกมีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นได้ช่วยทำให้ราคาข้าวภายในประเทศขยับสูงขึ้นไปด้วย

สำหรับการส่งออกข้าวตามแนวชายแดนนั้น นายกสมาคมอาหารเวียดนาม ระบุว่ามีการส่งออกข้าวไปยัง ประเทศจีนผ่านทางชายแดนด้านทิศเหนือของประเทศประมาณ 2 ล้านตัน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อ การส่งออกข้าวของ เวียดนาม ซึ่งในเรื่องนี้รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม (The Deputy Minister of Industry and Trade) ได้สั่งการให้กระทรวงเกษตร (The Ministries of Agriculture and Rural Development; MARD)

รวมทั้งกรมศุลกากร (The General Department of Customs) และ กองกำลังป้องกันชายแดน (Border Guard Force) ให้ความช่วยเหลือสมาคมอาหารฯ ในการติดตามและตรวจสอบปัญหาการส่งออกตามแนวชายแดน โดยเฉพาะการส่งออกที่ไม่ถูกกฎหมาย

ที่มา Oryza.com

ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติการเกษตร (The Philippines Bureau of Agricultural Statistics; BAS) รายงานว่า ราคาขายส่งข้าวคุณภาพดีเฉลี่ยในช่วงครึ่งปีแรกอยู่ที่ 871 เหรียญสหรัฐต่อตัน ปรับตัวเพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ขณะที่ราคาขายปลีกข้าวคุณภาพดีเฉลี่ยในช่วงครึ่งปีแรกอยู่ที่ 929 เหรียญสหรัฐต่อตัน ปรับตัวเพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเช่นเดียวกัน

ส่วนข้าวเกรดธรรมดา ทั้งราคาขายส่ง (809 เหรียญสหรัฐต่อตัน) และราคาขายปลีกเฉลี่ย (856 เหรียญสหรัฐต่อตัน) ในช่วงครึ่งปีแรกก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น 20% และ 19% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเช่นเดียวกันตามลำดับ

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วฟิลิปปินส์ได้ประสบกับเหตุการณ์พายุไต้ฝุ่น (Typhoon Glenda) อีกครั้ง ซึ่งได้สร้างความเสียหายแก่พืชผลของเกษตรกรไปไม่น้อย ทำให้ฟิลิปปินส์จะต้องเปิดประมูลเพื่อนำเข้าข้าวเพิ่มในสต็อกจำนวน 500,000 ตัน ซึ่งความต้องการข้าวที่เพิ่มขึ้นในครั้งนี้อาจทำให้ในปี 2557 ฟิลิปปินส์มีปริมาณนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้น เกือบถึง 2 ล้านตัน ซึ่งนับว่าสูงสุดในรอบ 4 ปี และจะทำให้ฟิลิปปินส์กลายเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ 1 ใน 3 ของโลกอีกครั้ง

นาย Francis N. Pangilinan ผู้ช่วยประธานาธิบดี (Presidential Assistant for Food Security) ซึ่งกำกับดูแลงานด้านความมั่นคงทางอาหารของฟิลิปปินส์กล่าวว่า ฟิลิปปินส์จะนำเข้าข้าวเพิ่มอีก 500,000 ตัน หลังจากที่ได้รับอนุญาตจากสภาองค์การอาหารแห่งชาติ (The Philippines National Food Authority (NFA) Council) ให้นำเข้าข้าวได้ โดยจะมีการเปิดประมูลนำเข้าข้าวในเดือน ส.ค. และให้มีการจัดส่งข้าวให้แล้วเสร็จในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกันยายนนี้

ทั้งนี้ การประมูลอาจจะจัดขึ้นในวันที่ 12 สิงหาคม 2557 โดยเป็นการประมูลแบบเปิด ซึ่งรัฐบาลจะประกาศเกี่ยวกับเรื่องจัดประมูลนำเข้าข้าวดังกล่าวในวันจันทร์นี้

ปัจจุบัน ปริมาณข้าวคงเหลือในโกดังข้าวขององค์การอาหารแห่งชาติและภาคเอกชนเพียงพอต่อการบริโภคได้ 82-83 วัน ซึ่งน้อยกว่าปริมาณที่กำหนดไว้ที่ 90 วัน ทั้งนี้ จากเหตุการณ์พายุไต้ฝุ่นรามสูรที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ก่อน ทำให้ฟิลิปปินส์สูญเสียผลผลิตข้าวไป 50,000 ตัน ประกอบกับการเก็บเกี่ยวจะเริ่มต้นอย่างรวดเร็วที่สุดในเดือนกันยายน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มปริมาณข้าวในสต็อก และหากภาครัฐไม่เข้ามาแทรกแซง ราคาข้าวในตลาดจะยังคงสูงต่อไป หรืออาจยิ่งสูงขึ้นกว่าในปัจจุบันด้วย

สำหรับการเปิดประมูลนำเข้าข้าวของฟิลิปปินส์ที่จะเกิดขึ้นนี้ เวียดนามจะเข้าร่วมประมูลด้วยอย่างแน่นอน เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายการส่งออกข้าว 1.5 ล้านตันมายังตลาดฟิลิปปินส์ อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ข้าวหัก 5% ของเวียดนามมีราคาสูงขึ้น โดยอยู่ที่ตันละ 445-460 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนข้าวหัก 25% มีราคา FOB เพิ่มขึ้นเป็นตันละ 400-420 เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่า เวียดนามอาจแพ้ประมูลข้าวที่ฟิลิปปินส์ในเดือนสิงหาคมนี้ หากราคาข้าวเวียดนามเพิ่มสูงขึ้นมาก เนื่องจากไทยก็เตรียมระบายข้าวที่มีในสต็อกออกมาด้วยเช่นเดียวกัน

ที่มา Oryza.com

อินโดนีเซีย

องค์การสำรองอาหารอินโดนีเซีย (The State Logistics Agency; Bulog) รายงานว่า อินโดนีเซียได้บรรลุข้อตกลงในการทำสัญญาซื้อข้าวจากเวียดนามจำนวนประมาณ 50,000 ตัน โดยมูลค่าที่ซื้อขายในครั้งนี้อยู่ที่ประมาณ 25.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เฉลี่ยราคาข้าวที่ 6,000 รูเปียต่อกก.)

นาย Sutarto Alimoeso ผู้บริหารของ Bulog ระบุว่า การซื้อข้าวครั้งนี้เพื่อที่จะนำมาเก็บสต็อกไว้โดยเป้าหมายของ Bulog คือต้องสำรองสต็อกข้าวไว้ประมาณ 2 ล้านตัน โดยเมื่อเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา Bulog มีสต็อกข้าวประมาณ 1.9 ล้านตัน ซึ่งการที่ Bulog มีสต็อกข้าวลดลงนั้นจะทำให้ความสามารถในการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวในประเทศของรัฐบาลลดลงไปด้วย

ก่อนหน้านี้ มีรายงานว่า พื้นที่เพาะปลูกข้าวบางส่วนถูกทำลายจากภาวะน้ำท่วมโดยประเมินว่ามีพื้นที่ประมาณ 725,000 ไร่ หรือคิดเป็นผลผลิตข้าวประมาณ 300,000 ตัน นอกจากนี้ยังมีความกังวลเกี่ยวกับการเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งจะทำให้เกิดภัยแล้งตามมาด้วย

ที่มา Oryza.com

อินเดีย

กระทรวงเกษตร (The Indian Agriculture Ministry) รายงานว่า การเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิตหลัก หรือ kharif rice crop (เพาะปลูกเดือน มิ.ย.-ธ.ค. และเริ่มเก็บเกี่ยวเดือน ต.ค. เป็นต้นไป) จนถึงขณะนี้ (วันที่ 25 ก.ค.) มีพื้นที่ประมาณ 103.6 ล้านไร่ ลดลงประมาณ 16% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

รายงานข่าวระบุว่า การเพาะปลูกในฤดูการผลิตนี้ ซึ่งเริ่มขึ้นหลังจากที่มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดพาพายุฝนเข้ามาตกในพื้นที่เพาะปลูกในเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งในปีนี้อายุฝนพัดเข้ามาล่าช้ากว่าปกติ ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยา (The Indian Meteorological Department) พยากรณ์ว่า ในช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ย. ปริมาณน้ำฝนจะต่ำกว่าระดับปกติประมาณ 70%เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญในช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย. นี้ โดยที่องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (The World Meteorological Organization; WMO) ได้พยากรณ์ว่า โอกาสที่จะเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญในช่วงเดือน มิ.ย.-ส.ค. นี้ มีประมาณ 60% และ โอกาสที่จะเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญในช่วงเดือน ต.ค.-ธ.ค. ศกนี้ มีประมาณ 70%

ที่มา Oryza.com

ปากีสถาน

สำนักงานสถิติแห่งปากีสถาน (Pakistan Bureau of Statistics; PBS) รายงานว่า ในเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมาปากีสถานส่งออกข้าวลดลง 8.44% เมื่อเทียบกับเดือน พ.ค. ทั้งนี้ เนื่องจากปากีสถานประสบปัญหาด้านพลังงานไฟฟ้าที่ไม่เพียงพอจึงทำให้มีปัญหาในการเดินเครื่องสีข้าวสาร และผู้ส่งออกไม่สามารถทำตามคำสั่งซื้อของผู้ซื้อได้ตามเวลา ซึ่งทำให้สูญเสียตลาดบางส่วนไป

ดังนั้น ผู้ส่งออกจึงได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาดังกล่าวทั้งปัญหาการไหลสินค้าที่ต้องใช้ระยะเวลา และการแยกจ่ายกระแสไฟฟ้าของแต่ละโรงงาน รวมไปถึงการแก้ปัญหาด้านกฎหมายและข้อปฏิบัติต่างๆที่ทำให้เกิดปัญหาการส่งมอบล่าช้า

สำนักงานสถิติปากีสถาน (The Pakistan Bureau of Statistics; PBS) รายงานว่า ในปีงบประมาณ 2556/57 (ก.ค. 56 — มิ.ย. 57) ปากีสถานส่งออกข้าวได้ 3.16 ล้านตัน ลดลง 7% เมื่อเทียบกับจำนวน 3.4 ล้านตันในปีก่อนหน้านี้ (2555/56) ทั้งนี้ การส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติ (non-basmati rice) ในปีงบประมาณ 2556/57 มีจำนวน 2.52 ล้านตัน ลดลง 8% จากจำนวน 2.73 ล้านตันในปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวบาสมาติมีการส่งออกจำนวน 637,715 ตัน ลดลง 5% จากจำนวน 674,048 ตันในปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของมูลค่าส่งออกนั้นกลับมีมูลค่าเพิ่มขึ้น โดยในปีงบประมาณ 2556/57 มีมูลค่าส่งออกประมาณ 2.185 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมูลค่าส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติมีมูลค่าประมาณ 1.53 พันล้านเหรียญ เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่ข้าวบาสมาติมีมูลค่าส่งออก 658 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 1% เมื่อเทียบกับปีก่อน

ที่มา Oryza.com

ญี่ปุ่น

หนังสือพิมพ์ Nikkei รายงานว่า ประเทศพม่าและกัมพูชาได้เริ่มการส่งออกข้าวอย่างจริงจัง ทำให้การแข่งขันกันส่งออกข้าวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีไทยและเวียดนามเป็นผู้ส่งออกหลักอยู่แล้วทวีความรุนแรงขึ้น โดยมีบริษัทญี่ปุ่นเข้าไปมีส่วนร่วม

โดยตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิ (ก.ย.-พ.ย.) ปี 2013 บริษัท Mitsui & Co., Ltd. ของญี่ปุ่นได้ร่วมมือกับ Myanmar Agribusiness Public Corp. (MAPCO) ของพม่าในการส่งออกข้าวที่ MAPCO ซื้อมาจากเกษตรกรเพื่อส่งไปยังประเทศญี่ปุ่น โดยเป็นครั้งแรกในรอบ 25 ปี ซึ่งมีการส่งออกข้าวดังกล่าวสำหรับนำไปผลิตอาหารแปรรูป โดยปีนี้จะส่งออกเพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เป็น 6,000 ตัน ซึ่งบริษัท Mitsui กล่าวว่า ได้ขยายการจำหน่ายไปยังตลาดในแอฟริกาและตะวันออกเฉียงใต้ และในอนาคตตอยากเพิ่มการส่งออกให้เป็นปีละ 1-2 แสนตัน

ด้านบริษัท Marubeni Corp. ของญี่ปุ่น ได้ให้ความช่วยเหลือบริษัท Angkor Kasekam Roongroeng ซึ่งบริษัทค้าส่งข้าวในกัมพูชา ในการพัฒนาคุณภาพข้าวภายในประเทศ ทั้งนี้ กัมพูชาที่เคยเป็นประเทศส่งออกข้าวรายใหญ่รายหนึ่งแต่ได้รับผลกระทบจากสงครามภายในประเทศที่เกิดขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1970 โดยรัฐบาลกัมพูชาชุดปัจจุบันได้ประกาศนโยบายเพิ่มการส่งออกข้าวในปี 2015 ให้เป็น 1 ล้านตัน หรือคิดเป็น 10 เท่าของปี 2010

ปริมาณการผลิตข้าวทั่วโลกอยู่ที่ปีละเกือบ 500 ล้านตัน มีปริมาณการส่งออก 40 ล้านตัน โดย 40% เป็นการส่งออกของไทยและเวียดนาม ซึ่งข้าวที่มีการค้าขายประมาณ 80% จะเป็นพันธุ์ที่มีเม็ดยาว (long grain) สำหรับผู้ซื้อหลักอยู่ในตลาดแอฟริกา เช่น ไนจีเรีย เซเนกัล ฯลฯ ตะวันออกกลาง จีน และประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บางส่วน เช่น อินโดนีเซีย

ปริมาณการส่งออกของพม่าและกัมพูชาเป็นเพียง 1 ใน 10 ของไทยและเวียดนาม และมีปัญหาด้านระบบการขนส่งที่ยังไม่พร้อม แต่ประชากรกว่า 70% ของทั้ง 2 ประเทศ เป็นเกษตรกร ทำให้มีศักยภาพที่จะเติบโตต่อไป

ที่มา หนังสือพิมพ์ Nikkei

ฮ่องกง

ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2557 ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากแหล่งนำเข้าต่างๆ รวม 159,200 ตัน โดยนำเข้าจากไทย จำนวนประมาณ 73,500 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 46.2% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด รองลงมาคือเวียดนามจำนวนประมาณ 65,900 ตัน (สัดส่วน 41.4%) จีนประมาณ 11,200 ตัน (สัดส่วน 7.0%) สหรัฐอเมริกา 3,600 ตัน (สัดส่วน 2.3%) ออสเตรเลียประมาณ 2,600 ตัน (สัดส่วน 1.6%) กัมพูชาประมาณ 500 ตัน (สัดส่วน 0.3%) และประเทศอื่นๆ รวม 1,900 ตัน (สัดส่วน 1.2%)

สำหรับการส่งต่อไปยังประเทศอื่นนั้น ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2557 มีปริมาณ 6,907 ตัน โดยส่งไปยังมาเก๊าจำนวน 5,700 ตัน ประเทศจีน 519 ตัน สหรัฐฯ 377 ตัน เป็นต้น

ส่วนการเก็บข้าวในสต็อก (Closing stock (excluding reserve stock)) ฮ่องกงมีข้าวอยู่ในสต็อก ณ เดือนมิถุนายน 2557 ทั้งหมดรวม 16,600 ตัน และมีสต็อกสำรอง (reserve stock) อีกจำนวน 13,400 ตัน

ที่มา สคร. ณ เมืองฮ่องกง

อิรัก

กระทรวงการค้าของอิรัก (MINISTRY OF TRADE) จะเปิดการประมูลซื้อข้าวจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เคยเปิดประมูลไปเมื่อวันที่ 6 ก.ค. แต่ได้ยกเลิกการประมูลไป โดยในครั้งนี้นกำหนดจะซื้อข้าวเมล็ดยาวจากประเทศสหรัฐฯ อูรุกวัย บราซิล อาร์เจนตินา ข้าวหอมจากเวียดนาม (VIETNAMESE JASMINE RICE) หรือข้าวขาว 100% ชั้น 2 (ข้าวใหม่) ของไทย โดยเปิดรับข้อในวันวันที่ 11 ส.ค. 2557 และข้อเสนอต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 15 ก.ค. 2557

ที่มา Oryza.com